



LPRU News ประจำวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563

## อธิการบดี มร.ลป. นำคณะ เข้าพบ พวอ.ลำปางหารือโครงการ EF



เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 รศ.ดร.กตติศักดิ์ สุกธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปรรภนา ไทวงษากร คณบดีคณะครุศาสตร์ รศ.วิไลลักษณ์ พรหมเอน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผศ.ดร.วิษิตา เหลืองตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าพบนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จ (EF) สำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ซึ่งในโอกาสนี้ ผู้แทนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (RIAG) มูลนิธิชุมชนสัมพันธ์ และศูนย์เรียนรู้ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดลำปางและ Thailand EF Partnership ร่วมให้ข้อมูลและนำเสนอรายละเอียดโครงการ ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง



## อธิการบดี มร.ลป. พบปะผู้นำนักศึกษา



เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 รศ.ดร.กตติศักดิ์ สุกธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมพบปะกับคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ห้องประชุมสีลาวัตี อาคารกองพัฒนามหาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโดยเป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันหาแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาให้เป็นรูปธรรม โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ซึ่งผู้ป็นักศึกษาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน

ในการดำเนินงานที่ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม กองพัฒนามหาศึกษา นำรับฟังความคิดเห็นและแนวทางดำเนินการดังกล่าวด้วย เพื่อรับข้อเสนอแนะจากนักศึกษาและนโยบายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประชุมครั้งนี้ ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม และการสนับสนุนอื่นๆ ให้แก่นักศึกษาต่อไป





# มร.ลป. เตรียมความพร้อม นศ. สหกิจศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สุนทรารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 45 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง โดย ผศ.พิกุล แสงงาม เป็นตัวแทนงานสหกิจศึกษากล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายบุญฤกษ์ โยธา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิเศษ กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง บรรยายสารคดีและฝึกปฏิบัติเรื่อง "การเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา" และนางกมลทิพย์ ไกรวิทย์ศิริ จากบริษัท เช่นกรพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด สาขาลำปาง ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ "บทบาทของนักศึกษา อาจารย์ สถานประกอบการ และการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา" ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมและความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติงาน ทักษะ ความรู้ความสามารถที่จำเป็น ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ชักจูงมีความเชื่อมั่น และเจตคติที่ดีในการทำงาน ก่อนออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ โดยมีนักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ สาขาวิชาระบบควบคุมอัตโนมัติ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 70 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้



## นิเทศศาสตร์ มร.ลป. จัดเวทีเสวนา การจัดการปัญหาฝุ่นควันไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 สาขาวิชานิติศาสตร์ มร.ลป. ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง (ทส.) ได้จัดเวทีเสวนา สรุปการสังเคราะห์ข้อมูล การจัดการปัญหาไฟฟ้าฝุ่นควัน จังหวัดลำปาง โดยมุ่งเน้นนำเสนอผลการสังเคราะห์ข้อมูล พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมเวที ซึ่งมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย นายจักรพงษ์ วัชกล้า หัวหน้าโครงการวิจัย ได้ นำเสนอ ผลการสังเคราะห์ข้อมูลการจัดการ ปัญหาไฟฟ้าและฝุ่นควัน จังหวัดลำปาง 3 ระดับ ได้แก่ 1 ระดับชุมชนต้นแบบ 2 ระดับชุมชน เครือข่าย 3 ระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำปาง

นอกจากนี้ยังมีอาหารเพิ่มเติม เรื่องการวางแผนจัดตั้ง "ศูนย์วิจัยนวัตกรรมชุมชน การจัดการทรัพยากร ธรณีศึกษา การจัดการปัญหาไฟฟ้าฝุ่นควัน จังหวัดลำปาง" ต่อไป โดยมี อาจารย์ ดร.ชุตินันท์ ปานคำ อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ณ ห้องประชุมธนยรัตน์ ชั้น 8 อาคาร 36 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง ซึ่งในการเสวนาครั้งนี้ มีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม อาทิ สำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ทมววิจัยชุมชน โครงการ "ศูนย์วิจัยนวัตกรรมชุมชน การจัดการทรัพยากร ธรณีศึกษา การจัดการปัญหาไฟฟ้าฝุ่นควัน จังหวัดลำปาง" และตัวแทนจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้แก่ นายชาญ อุทริยะ พิธีสังเคราะห์วิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำปาง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 2 จังหวัดลำปาง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 จังหวัดลำปาง สำนักบริการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ จังหวัดลำปาง และสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำปาง ตลอดจนตัวแทนชุมชนจากพื้นที่ขยายผล 9 ชุมชน พร้อมทั้งนักศึกษาสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง จำนวน 40 คน ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมเพื่อศึกษา เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการถอดบทเรียน รวมถึงกระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลชุมชนด้วย

